

## ข้อพิพาทคดีครูรับผลกระทบวิทยฐานะใหม่

นำเสนอเมื่อ : 22 มิ.ย. 2560

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหม่ สายงานการสอน และ  
ร่างมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 5 ก.ค.2560 นั้น  
น.ส.ศรีัญญา สุขใสประธานชมรมครูผู้ได้รับผลกระทบจากเกณฑ์ใหม่ที่จะ ประกาศใช้ 5 ก.ค.60 ได้ยื่นหนังสือถึง  
รมว.ศึกษาธิการ ผ่าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อขอให้พิจารณาผลกระทบที่เกิดจากหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ โดย น.ส.ศรีัญญา กล่าวว่ เนื่องจากมีครูได้รับความเดือดร้อนจากร่างหลักเกณฑ์วิทยฐานะใหม่และบทเฉพาะกาลที่ไม่ครอบคลุมสิทธิ

"ขอให้พิจารณาเยียวยาครูที่จะได้รับผลกระทบ 3 กลุ่ม คือ 1.

กลุ่มที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ใหม่และวิธีการใหม่และเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ หลังวันที่ 5 ก.ค.60 ควรจะมีกรอบเวลาในการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการใหม่และเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตาม ว.17/2552 ได้ด้วย เพราะเกณฑ์เดิมใช้เวลา 1 ปี ขณะที่เกณฑ์ใหม่ต้องใช้เวลาถึง 5 ปี ซึ่งทำให้ครูเสียสิทธิ 2. กลุ่มครูผู้ช่วยที่บรรจุก่อน 5 ก.ค.60 ควรได้รับสิทธิในการใช้หลักเกณฑ์ ตาม ว.17/2552 และ 3. กลุ่มครูปริญญาตรีที่รอเวลามานานถึง 8 ปีเพื่อใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์ ว.17/2552 แต่กลับมากถูกตัดสิทธิเพราะคุณสมบัติครบหลังเกณฑ์ใหม่ประกาศใช้ ทั้งนี้หากเป็นไปได้อยากให้ผู้ที่เป็นครูก่อนหลักเกณฑ์ใหม่ประกาศใช้ สามารถใช้หลักเกณฑ์เก่าตาม ว.17/2552 ไปตลอด สว่นเกณฑ์ใหม่ให้บังคับใช้กับครูที่บรรจุหลัง 5 ก.ค.60" น.ส.ศรีัญญา กล่าว

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า ตนได้รับเรื่องดังกล่าวและส่งให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ไปพิจารณาแล้ว เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม ก.ค.ศ.วันที่ 30 มิ.ย.นี้ ซึ่งเท่าที่ดูคิดว่าในส่วนของครูกลุ่มที่ 1 มีโอกาสที่จะได้รับการเยียวยา เพราะตามหลักการคือ ต้องดูแลครูไม่ให้ได้รับผลกระทบหรือต้องเสียสิทธิ แต่ก็ต้องรอสำนักงาน ก.ค.ศ.พิจารณาก่อน ส่วนที่มีขอเรียกร้องให้ครูเก่าใช้หลักเกณฑ์ ว.17/2552 ต่อไปนั้น คงทำไม่ได้ เพราะหลังสิ้นสุดเงื่อนไขเวลาตามบทเฉพาะกาลไปแล้ว ทุกคนต้องใช้หลักเกณฑ์วิทยฐานะแบบใหม่มีฉะนั้น ก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23 มิ.ย. 2560 \(กรอบข่าย\)](#)